

ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพ รอบ 2 ของ สมศ.

ตามที่ QA NEWS ได้เคยเสนอข่าวคราวเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มาโดยลำดับนั้น ขณะนี้ ตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินชัดเจนแล้ว QA NEWS จึงขอเปิดตัวบ่งชี้ของ สมศ. มาเสนอ

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

บัณฑิตเป็นผู้เรื่องปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสำนึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวบ่งชี้รวม

ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้อ่านทำ และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คำอธิบาย จำนวนของบัณฑิตที่ได้อ่านทำ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลา ที่ได้อ่านทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

การนับจำนวนผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่นับผู้ที่มีการทำงาน หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว และวันที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

คำอธิบาย ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้อ่านทำ ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรสมทบ ที่ได้อ่านทำตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นที่ได้อ่านทำ โดยนับเฉพาะบัณฑิตที่ไม่มีการทำงานก่อนเข้าศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

คำอธิบาย ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ หมายถึง ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนประจำ เริ่มต้น หรือรายได้ประจำจากการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่บัณฑิตได้รับเทียบกับบัณฑิตที่มีงานทำหรือมีรายได้ประจำจากการประกอบอาชีพอิสระ

เกณฑ์เงินเดือนเริ่มต้นคิดจากเกณฑ์เงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำหรับปีการศึกษา 2548 ใช้เกณฑ์เงินเดือนเริ่มต้นของปริญญาตรีขั้นต่ำ 7,630 บาท

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

คำอธิบาย ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้รับบริการ จากการประเมินบัณฑิตที่ทำงานด้วยตั้งแต่ 1-3 ปี โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ 1.5 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

คำอธิบาย จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ต้องเป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง

กรม หรือจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับบุคลากรและหน่วยงาน โดยให้นับในรอบ 3 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ได้ด้วย การนับรางวัลของนักศึกษาสามารถนับได้ทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกระยะ และสามารถนับซ้ำได้หากนักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้ 1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

คำชี้แจง จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หมายถึง จำนวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไม่ว่าจะป็นระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคนอกเวลา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การนับจำนวนจะนับเฉพาะจำนวนวิทยานิพนธ์หรือจำนวนชิ้นงานเท่านั้น และสามารถนับซ้ำจำนวนครั้งที่ได้รับรางวัลได้หากผลงานนั้นได้รับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด

คำอธิบาย หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด

คำอธิบาย หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที่ได้

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

ทั้งนี้ การนับบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ับผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่จากผลงานในปีการศึกษานั้น ๆ และการเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่องที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียงครั้งเดียว โดยนับการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

การตีพิมพ์ในวารสารให้นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ

บทความที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หมายถึง บทความ (Proceeding) ที่ไม่ใช่บทความย่อสำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มกับบทความอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา

ตัวบ่งชี้อื่น ๆ จะนำเสนอในฉบับต่อไป



คณะผู้ประเมินภายนอก สจพ. รอบที่สอง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่สอง ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มพัฒนาชัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ประเมินภายนอก
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประภา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประเมินภายนอก
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ประเมินภายนอก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประเมินที่ประเมินสถาบันในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ยกเว้น รศ.ดร. วัลลภ สันติประภา

โดยคณะผู้ประเมินจะเข้ามาตรวจเยี่ยม และประเมินการดำเนินงานของสถาบันระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2549

